

มติการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2561

เสนอโดย

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

The screenshot shows the official website of the Cabinet Secretariat of Thailand. The header includes the logo of the Cabinet Secretariat and the text 'สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี The Secretariat of the Cabinet'. Below the header, there is a search bar and a language selector for 'English Site'. The main content area displays a meeting record for the 'คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล' (Digital Government Development Steering Committee) meeting held on June 19, 2018. The record includes the meeting date, time, and location, as well as a list of attendees. The main body of the text describes the meeting's agenda, which included a report on the progress of the digital government development strategy, a discussion on the importance of digital government, and a decision to establish a digital government development steering committee. The meeting was chaired by the Prime Minister, and the members of the committee were the Deputy Prime Minister, the Minister of Digital Policy and Innovation, and the Director General of the Digital Government Development Office.

ที่มา

http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program23.jsp?top_serl=99328832&key_word=&owner_dep=&meet_date_dd=19&meet_date_mm=06&meet_date_yyyy=2561&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=19&meet_date_mm2=06&meet_date_yyyy2=2561

หนังสือต้นเรื่อง

เสนอเข้าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ส.ล.ค.)

กม. 148
วันที่ 4 มิ.ย. 61
เวลา 14.00 น.

ด่วนที่สุด

ที่ สพร ๒๕๖๑/๑๘๘๐



สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน) ถนนรางน้ำ
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด่วนที่สุด ที่ สพร ๒๕๖๑/๑๘๗๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สโร.) (เดิม) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเรื่องดังกล่าวเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนำเสนอหรือมีคำสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีทราบด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๖๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีมติให้รายงานผลการประชุมต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลต่อไป เนื่องจากการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจำเป็นต้องอาศัยความเชื่อมโยงและการบูรณาการจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

๓. สาระสำคัญ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปสาระสำคัญของการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ดังนี้

๓.๑ รายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ๒) การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ๓) การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ๔) การยกระดับความมั่นคงปลอดภัยและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน ปัจจุบันมีโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น ๓๔ โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ โครงการ (ร้อยละ ๓๕.๓) และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๒ โครงการ (ร้อยละ ๖๔.๗)

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ๑) การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลทั้งด้านความถูกต้องของข้อมูล และความแตกต่างของระบบในแต่ละหน่วยงานที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ ๒) บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของภาครัฐไม่เพียงพอ และขาดทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานและการให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล ๓) กฎหมายไม่สอดคล้อง ขาดแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล ๔) งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล และกระบวนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณมีความสลับซับซ้อนและใช้ระยะเวลานาน นอกจากนี้ ยังขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและบริการดิจิทัลของภาครัฐ

จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว สพร. ได้เสนอแนะให้ภาครัฐจัดทำมาตรการเพื่อแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ๑) เร่งส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ๒) ผลักดันร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว ๓) กำหนดให้มีหน่วยงานหลักเพื่อกลั่นกรองการบูรณาการงบประมาณด้านรัฐบาลดิจิทัล เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณ ๔) เร่งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์บริการดิจิทัลของรัฐอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภาครัฐช่วยกันสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้และความเข้าใจในบริการต่าง ๆ ของภาครัฐผ่านจอโทรทัศน์ในสถานที่ราชการ สถานศึกษา และศูนย์ให้บริการประชาชนทั่วประเทศ

๓.๒ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

แนวคิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาล เป็นแนวคิดสากลที่ให้ความสำคัญเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินนโยบายและการบริหารงานภาครัฐ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม สำหรับประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาโดยตลอด ทั้งการจัดทำกฎหมายเพื่อรองรับ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อสร้างทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ชัดเจน

เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเกิดการปฏิรูปการดำเนินงานภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่จะดำเนินการให้สำเร็จได้ในระยะ ๓ ปี ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนดังนี้

๓.๒.๑ ด้านการบริการประชาชนด้วยดิจิทัล

ความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาบริการดิจิทัล เพื่อให้รัฐบาลดิจิทัลสามารถเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนของภาครัฐ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ จากผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อการเป็นรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ในเขตกรุงเทพมหานครต่อการใช้บริการดิจิทัลของภาครัฐ โดย สพร. พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๘๗) ต้องการให้ภาครัฐปรับเปลี่ยนการให้บริการเป็นรูปแบบดิจิทัลมากขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

/แนวทางการดำเนินงาน ...

แนวทางการดำเนินงาน ควรเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนและภาคเอกชนที่เป็นการบูรณาการและรวมศูนย์ (Integrated and One-Stop Service) ที่สามารถปรับเปลี่ยนบริการของรัฐให้เป็นดิจิทัลและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ในทิศทางเดียวกัน และการกำหนดมาตรฐานการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ (Government Digital Service Standard) โดยการจัดตั้งศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ (Government Data Exchange center: GDX) เพื่อให้บริการสำเนาเอกสารดิจิทัลแก่หน่วยงานรัฐที่ไม่พร้อม รวมทั้งการพัฒนาบริการดิจิทัลเพื่อลดภาระของประชาชน

๓.๒.๒ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินด้วยดิจิทัล

การยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ จำเป็นต้องอาศัยการเชื่อมโยงของข้อมูลและการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน โดยเฉพาะข้อมูลด้านการบริหารงานของรัฐในแต่ละด้าน เช่น ด้านการใช้จ่ายและจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ GFMS และระบบ e-GP) ด้านงบประมาณ (ระบบ e-Budgeting) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระบบ DPIS) เป็นต้น ซึ่งยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถรับส่งข้อมูลจากระบบเพื่อรายงาน ติดตาม และประเมินผล ตลอดจนเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้ากับระบบงานหรือข้อมูลภาครัฐได้

แนวทางการดำเนินงาน ควรให้หน่วยงานกลางเร่งรัดการพัฒนากระบวนการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning – ERP) โดยมีระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการทำงานของภาครัฐ และสนับสนุนให้ภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ ERP โดยให้บริการในลักษณะให้เช่าบริการที่มีหน่วยงานกลางกำกับดูแลคุณสมบัติและราคากลางให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

๓.๒.๓ ด้านการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างมีคุณภาพ

ในการกำหนดนโยบายและการวางแผนระดับชาติจำเป็นต้องมีข้อมูลประกอบเพื่อการวางแผนสำหรับการดำเนินการให้มีทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อให้การขับเคลื่อนประเทศสามารถบรรลุนโยบายและแผนระดับชาติได้จริง โดยการพัฒนาระบบข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยให้ข้อมูลการดำเนินงาน การติดตามตรวจสอบ และประเมินที่มีความแม่นยำและเป็นระบบ รวมทั้งเป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารประเทศได้อย่างมีคุณภาพ

แนวทางการดำเนินงาน พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างมีคุณภาพ เพื่อใช้ในการวางแผน การดำเนินงาน การติดตาม การประเมินผล และการปรับปรุงเพื่อพัฒนาประเทศ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบเพื่อช่วยวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว (Data Analytics) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทุกระดับและแสดงถึงความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติต่างๆ อย่างครบวงจรภายใต้รายงานเดียว (Single form) ที่ไม่เพิ่มภาระให้แก่หน่วยงาน

๓.๒.๔ ด้านความมั่นคงปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ

แนวโน้มด้านการถูกคุกคามและโจมตีทางไซเบอร์มีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐเป็นเป้าหมายสำคัญในการเข้าถึงระบบเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต (Intrusion) และก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจรวมถึงความน่าเชื่อถือของประเทศ การสร้างสภาพแวดล้อมทางดิจิทัล (Digital Ecosystem) โดยการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีความมั่นคงปลอดภัยจึงมีความสำคัญต่อการรองรับระบบและข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่มีการขยายตัวและมีรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น

แนวทางการดำเนินงาน ควรมีมาตรการ แนวทาง ข้อปฏิบัติ ในการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ของภาครัฐและมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง การสร้าง Government Secure Intranet (GSI) เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีความมั่นคงปลอดภัยในการเชื่อมโยงและเข้าถึงระบบสำคัญของภาครัฐ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการ

โดย สพร. ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลักการของแนวทางการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้ง ๔ ด้าน และที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้ง ๔ แนวทาง โดยในด้านบริการประชาชนให้เร่งรัดยกเลิกการเรียก
สำเนาเอกสารจากประชาชนเมื่อต้องมีการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐเพื่อลดภาระประชาชน อาทิ
สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ภายในระยะเวลา ๖ เดือน และให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยให้หารือในรายละเอียดกับรองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม)

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นชอบแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

๓.๓ ข้อสั่งการในการประชุม

นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ประธานกรรมการฯ ได้มีข้อสั่งการในที่
ประชุม ดังนี้

๓.๓.๑ มอบหมายหน่วยงานพิจารณาดำเนินการ

(๑) มอบหมายให้ สพร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาความเหมาะสม
ของการนำเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการใช้คลาวด์ เพื่อหาแนวทางที่สามารถสร้างความคุ้มค่าให้แก่
การใช้งบประมาณของประเทศ

(๒) มอบหมายให้ สพร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างช่องทาง
การสื่อสารให้ประชาชนทราบถึงการทำงานของภาครัฐ พร้อมทั้งสร้างการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากดิจิทัล

(๓) มอบหมายให้ สพร. ในฐานะหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อน
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ พิจารณาความสอดคล้องของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับยุทธศาสตร์
ระดับชาติ พร้อมทั้งบูรณาการการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของทุกหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

๓.๓.๒ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ

(๑) การพัฒนาศูนย์บริการร่วมเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (OSS) ควรเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการภาครัฐแบบออนไลน์เพียงแห่งเดียว ไม่ควรจัดทำ OSS ในทุกหน่วยงาน แต่เน้นการสร้าง
การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อลดภาระของประชาชน

(๒) นำเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
ของภาครัฐ

(๓) การดำเนินงานด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หากมีข้อจำกัดหรือ
อุปสรรคให้ระบุรายละเอียดและแนวทางการแก้ไขอย่างชัดเจน พร้อมทั้งรวบรวมและนำเสนอต่อที่ประชุม

๓.๓ มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานรับแนวคิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ไปปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการลดภาระของประชาชนในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ (สำเนาเอกสาร
การเดินทาง และค่าใช้จ่าย) และการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานและเข้าถึงบริการได้ง่าย

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

เพื่อคณะรัฐมนตรีรับทราบมติและข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักดิ์ เสกขุนทด)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

โทร ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๑๐๘ (ประชาสัมพันธ์), ๖๑๐๕ (วีรสิทธิ์)

โทรสาร ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๑๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ psp@dga.or.th

หนังสือยืนยันมติ ครม. /

ข้อสั่งการ นรม.

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๑๙๕๓๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาารัฐบาลดิจิทัล

กรรมการและเลขานุการร่วมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาารัฐบาลดิจิทัล

อ้างถึง หนังสือสำนักงานพัฒนาารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด่วนที่สุด ที่ สพร ๒๕๖๑/๑๘๘๐

ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

ตามที่ได้เสนอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม และเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

กรุณา จุฑานนท์

(นางสาวกรุณา จุฑานนท์)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๓๔ (นันทน์ภัส), ๑๕๒๒ (กัลยา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th